



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๑๖มูลค่าข่าว ๓๗๒,๗๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ที่ 1 แอดมิสชั่นส์ 4 คณะ เด็กเตรียมม.แจ้ง

จิตรลดาท้อปนิติฯ น.ร.บ้านแชมป์ตะ เกิ้ลฯมธ.ยอดนิยม

เด็กเตรียมฯแจ้งคว้าที่ 1 รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ส่วน น.ร.ต่างจังหวัด 'สวีสิตเชียงใหม่-ศรีสวัสดิ์บ้าน-กัลยาณีนครศรีฯ พาเหรดติด คณะเนนสูงสุด (อ่านต่อหน้า 16)

แอดมิสชั่นส์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสมคิด เลิศไพฑูริย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า สอท.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือ แอดมิสชั่นส์กลาง ประจำปีการศึกษา 2556 แล้วทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th นักเรียนสามารถดูผลการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 18.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 83,955 คน จากจำนวนที่นั่ง รับได้ 148,059 คน ยังเหลือที่นั่งว่างในสถาบันอุดมศึกษา 64,104 ที่นั่ง เนื่องจากนักเรียนจำนวนหนึ่งผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง และระบบรับตรงร่วมกันของ สอท. และมหาวิทยาลัยเอกชนไปหลายหมื่นคนแล้ว ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์ใช้สถานที่ที่มหาวิทยาลัย

กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม นายสมคิดกล่าวว่า มีคะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา 11 คณะ ดังนี้ 1.นายสุวิชัย สุวรณ์ นักร้อง ว.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.29 สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.น.ส.พิมพ์กา ประสานศักดิ์สกุล ว.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 90.06 สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 3.น.ส.ณานิกา เลิศชัยวรกุล ว.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89.89 สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 4.น.ส.ชนมณิกา นิมฤกษ์ริยะ ว.ร.สระบุรีวิทยาคม ได้ร้อยละ 87.83 สอบได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 5.น.ส.ณิชนันท์ ชันทะยา ว.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 86.62 สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 6.นายวิโรจน์ กิติพิบูลย์ ว.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 85.72 สอบได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7.นายธนดล หิรัญวัฒน์ ว.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ร้อยละ 84.12 สอบได้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 8.นายจาวุเดช บุญญสิทธิ์ ว.ร.จิตรลดา ได้ร้อยละ 82.03 สอบได้คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 9.นายจิรวุฒิ สมรักษ์ ว.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ได้ร้อยละ 80.51 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 10.น.ส.อัญชนก กล้าณรงค์ ว.ร.กัลยาณิศรี

ธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 80.28 สอบได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ 11.น.ส.เวกกา อภิภัทรานันต์ ว.ร.สุวรรณพิทักษ์ จ.นครราชสีมา ได้ร้อยละ 80.21 สอบได้คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) อย่างไรก็ตาม ปีนี้ไม่มีผู้พิการที่สอบติดแอดมิสชั่นส์ ซึ่งคาดว่าจะติดรับตรงแล้ว" นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก คือ อันดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มธ. รับ 28 คน สมัคร 1,597 คน อัตราส่วน 1:57 อันดับ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศส.บ. 4 ปี) มศว รับ 35 คน สมัคร 1,829 คน อัตราแข่งขัน 1:52 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รับ 10 คน สมัคร 523 คน อัตราส่วน 1:52 อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มก. รับ 25 สมัคร 1,249 คน อัตราส่วน 1:50 อันดับ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มก. รับ 10 คน สมัคร 471 คน อัตราส่วน 1:47 อันดับ 6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) รับ 30 คน สมัคร 1,341 คน อัตราส่วน 1:45 อันดับ 7 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 27 คน สมัคร 1,212 คน อัตราส่วน 1:45

"อันดับ 8 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐกิจ การเกษตร มก. รับ 35 คน สมัคร 1,514 คน อัตราส่วน 1:43 อันดับ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 20 คน สมัคร 820 คน อัตราส่วน 1:41 และอันดับ 10 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.บ. รับ

20 คน สมัคร 812 คน อัตราส่วน 1: 41” นายสมคิดกล่าว และว่า ทั้งนี้คณะที่มีการแข่งขันสูงแต่ละปี มีปัจจัยแตกต่างกัน เช่นปีนี้คณะเภสัชศาสตร์ มธ. มีเด็กเลือกเยอะเป็นอันดับ 1 เพราะเปิดเป็นปีแรก ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ ดังนั้น เด็กจึงคิดว่ามีโอกาสจะได้สูง ขณะที่คณะ/สาขา ที่คะแนนต่ำปีที่แล้ว ปีนี้เด็กเลือกเยอะเพราะคิดว่ามีโอกาสสอบได้ ทั้งนี้ก็เรียนสามารถตรวจสอบคะแนนสูง-ต่ำของแต่ละคณะ/สถาบันได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง www.cuas.or.th

นายสุวิชัย หรือต้า ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะเป็นคณะที่อยากเรียน แต่คงเข้าไปเรียนแค่เดือนเศษๆ แล้วจะขอออกรอบ เพราะตนได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไปเรียนสาขาฝรั่งเศสศึกษา ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วย ซึ่งจะไปลองเรียนดู หากเรียนไม่ได้ จะกลับมาเรียนที่จุฬาฯ ต่อ หากกลับมาเรียนที่จุฬาฯ จะเรียนสาขาการเมืองการปกครอง เพราะสนใจเรื่องการเมืองและมองว่าเป็นเรื่องของทุกคน แม้จะไม่สนใจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบต่อทุกคน ดังนั้น จึงควรมองและติดตามข่าวสารการเมืองด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เชื่อทุกอย่าง แต่ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้วย

น.ส.พิมพ์ภา หรือแพรว คะแนนสูงสุดของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จะปรึกษาพ่อแม่ว่าจะเรียนต่อคณะนี้หรือไม่ เพราะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เข้าใจดีว่าหากไม่เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ คงมีคนคิดว่าแย่งที่นั่งเรียนของคนอื่น แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนมีสิทธิที่จะทำตามความฝันของตนเอง ดังนั้นจึงลองมาแอดมิสชันส์

นายจิรวุฒิ หรือกาย ได้คะแนนสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจมาก ไม่คิดว่าเด็กต่างจังหวัดจะสามารถทำคะแนนได้สูงสุดของคณะ ชี้ให้เห็นว่าเด็กต่างจังหวัดก็ไม่ได้ด้อยกว่าเด็กในกรุงเทพฯ ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนที่ไหน คุณภาพก็เหมือนกัน เพียงแต่เราต้องตั้งใจเรียน

“ก่อนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) จะใช้เวลาเตรียมตัว 1 เดือน โดยฝึกทำโจทย์เยอะๆ และเลือกเรียนพิเศษในวิชาที่จำเป็น เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เพื่อทบทวนก่อนสอบ” นายจิรวุฒิกล่าว

นายจรรย์เดช หรือฟอร์ด ได้คะแนนสูงสุดของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจเพราะไม่คิดว่าจะได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งของคณะ อยากให้ปรับหลักสูตรโดยตัดบางวิชาที่ไม่จำเป็นออก ส่วนแอดมิสชันส์ ไม่อยากให้ปรับบ่อย เพราะจะทำให้เตรียมตัวไม่ทัน

นายธนดล หรือโบรท ได้คะแนนสูงสุดของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า คนเก่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกเรียนครู แต่เลือกเรียนเพราะชอบ ตอนเรียนช่วยสอนเพื่อนๆ และน้องๆ หากเรียนจบก็อยากทำงานด้านการศึกษา เพราะอยากเห็นการศึกษาไทยพัฒนา ทั้งนี้ เห็นข่าวทุจริตสอบครูผู้ช่วยแล้วไม่สบายใจ อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หามาตรการดูแลให้เข้มงวด เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น

น.ส.ชนมณีภา หรือนิก ได้คะแนนสูงสุดของคณะมนุษยศาสตร์ มก. กล่าวว่า ดีใจและตื่นเต้นมาก ที่สอบติดแอดมิสชันส์ เพราะตั้งใจเรียนในห้องเรียนและทำงานส่งอาจารย์ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เป็นคนหนึ่งที่เรียนกวดวิชา เพราะอ่านหนังสือไม่เก่ง และอยากเสริมความรู้เพิ่มเติมจากที่เรียน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเรียนกวดวิชา เพราะมีเพื่อนหลายคนไม่ได้เรียน ก็สอบติดเช่นกัน

นายวีรประพันธ์ หรือนิกก็ได้คะแนนสูงสุดของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจเพราะเป็นคณะในฝัน อยากเป็นหมอฟันเหมือนคุณแม่ เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.87 แต่ไม่ได้เครียดชอบทำกิจกรรม อยากฝากเพื่อนๆ ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียนเรียนกวดวิชาเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัด